

ข่าวประชาสัมพันธ์ รายปักษ์

การต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศอังกฤษ

โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัย Russel Group University of Newcastle และ University of Leeds Business School เพื่อเข้าแนะแนวโปรแกรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจเพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศอังกฤษหลังจากจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาหลักสูตรเคมบริดจ์ของโรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท

ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ โปรแกรมการเรียนการสอน สาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้ชีวิตของนักเรียนในต่างแดนอีกด้วย นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความสนใจเข้าร่วมสนุกเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับตัวแทนทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

การสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียน Year 13

ขณะนี้นักเรียนชั้น Year 13 กำลังรอดูผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก โดยได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากคณะครูที่ปรึกษาในระดับชั้น Sixth Form

นักเรียนชั้น Year 13 กำลังอยู่ในช่วง เตรียมความพร้อมรอฟังผลการสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศแคนาดา ประเทศสเปน และประเทศเกาหลีใต้ ในสาขาวิชาที่น่าสนใจ เช่น สาขาแพทยศาสตร์ สาขากฎหมาย สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาจิตวิทยาและสาขาการผลิตภาพยนตร์

ข่าวที่เด่นที่สุดในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา คือ โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น Year 13 ได้แก่ นางสาวณัฐนิชา เฉลิมเดิม (นาตาชา) ที่ได้รับการตอบรับจาก Concordia College ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้ารับการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ จำนวน 26,000 เหรียญสหรัฐ และเตรียมพร้อมในการเจรจาเรื่องทุนการศึกษาเพื่อต่อยอดการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป และนางสาวอมมุนี คิม (ลิซ่า) ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยทั้งหมด 5 แห่ง ในประเทศอังกฤษ ในสาขาวิชาชีววิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนทุนการศึกษาที่ทรงเกียรติ ที่เรียกว่า “International Leadership Scholarship” สำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 40,000 ปอนด์ จากมหาวิทยาลัย Glasgow ซึ่งลิซ่าเป็น 1 ใน 20 นักเรียนทุนการศึกษาที่มอบให้แก่ นักเรียนทั่วโลก อีกทั้งการตอบรับจากมหาวิทยาลัย Edinburgh มหาวิทยาลัย Birmingham มหาวิทยาลัย Bristol และผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อใน University College London (UCL) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก รองจากมหาวิทยาลัย Princeton และมหาวิทยาลัย Yale ในประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็นความสำเร็จที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัวและคุณครูผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง



นางสาวณัฐนิชา เฉลิมเดิม (นาตาชา)



นางสาวอมมุนี คิม (ลิซ่า)

สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถติดต่อได้ที่ Mrs. Caines หัวหน้าระดับ Sixth Form (ชั้น 3) หรืออีเมลล์ gcaines@headstartphuket.com

การเตรียมความพร้อมการสอบ Check Point ในระดับชั้น Year 6 และ Year 9

เมื่อวันที่ โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท ได้จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อแนะนำการเตรียมความพร้อม 2561 พฤศจิกายน 27 พร้อมในการสอบ Cambridge Checkpoint ประจำปีการศึกษา ของนักเรียน ระดับชั้น 2018 Year 6 และ Year 9 ในวันที่ 26 – 24 เมษายน 2562

การจัดสอบ Cambridge Checkpoint คือการสอบทักษะและความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรนานาชาติเคม โดยวิชาที่ต้องสอบมี วิชา และข้อสอบจะส่งมาจากศูนย์ 1 วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จัดสอบวันละ 3 สอบเคมีบริดจ์ และทาง โรงเรียนจะส่งกระดาษคำตอบและข้อสอบกลับไปตรวจยังศูนย์สอบเคมีบริดจ์ ผลการสอบจะได้รับเป็นคะแนนตั้งแต่ 0.6 ถึง 0. ซึ่งตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจพื้นฐานของหลักสูตร คือ นักเรียนจะต้องมีผลคะแนน 0 3 ตั้งแต่ ในแต่ละวิชา ซึ่งโรงเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรและผลการสอบอย่างเป็นทางการภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี

การจัดเตรียมความพร้อมให้นักเรียนทั้งสองระดับชั้น เพื่อเตรียมสอบ Cambridge Checkpoint คือ การสอบเสมือนจริง หรือที่เรียกว่า Mock Exam ในวันจันทร์ที่ ซึ่งจะใช้ข้อสอบเก่าเพื่อทบทวนเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนรู้มา 2562 มีนาคม 11 ลอด ในระดับชั้นนั้นๆ ภายใต้ระบบเคมีบริดจ์ การสอบ Mock Exam นี้จะให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการเพื่อเตรียมตัวสอบทั้งร่างกาย การจัดการเวลา การเตรียมอุปกรณ์ในการสอบ สร้างความคุ้นเคยกับสถานการณ์ในห้องสอบ และปฏิบัติตามระเบียบในการสอบ ตามระบบเคมีบริดจ์

ผู้ปกครองสามารถช่วยนักเรียนเตรียมความพร้อมในการเตรียมสอบได้ เช่น นักเรียนควรได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอาหารเช้า นักเรียนต้องมาสอบตรงเวลาอย่างช้าที่สุดควรจะเป็นเวลา 07. นักเรียนควรนำอุปกรณ์การสอบมาด้วยตนเองตามที่ระบุไว้ .น 55 เช่น ปากกา ไม้บรรทัด วงเวียน เครื่องคิดเลข ไม้โปรแทรกเตอร์ เครื่องมือแปลภาษา ขวดน้ำแบบใส และกระเป๋าใส่อุปกรณ์เครื่องเขียนแบบใส เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ปกครองและนักเรียนจะได้รับรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อเตรียมการสอบอีกครั้งในวันประชุมผู้ปกครองช่วงภาคเรียนที่ 2

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่	เวลา	กิจกรรม	สถานที่
1 – 2 ธันวาคม	07.55 น.	โปรแกรมฝึก DofE Bronze กลุ่ม 2	จุดนัดพบที่โรงเรียน
3 - 4 ธันวาคม	07.55 น.	DofE Bronze Adventurous Journey กลุ่ม 1	จุดนัดพบที่โรงเรียน
5 ธันวาคม		โรงเรียนปิด (วันพ้อแห่งชาติ)	
7 – 9 ธันวาคม		การแข่งขันว่ายน้ำบางกอกพัฒนา	โรงเรียนบางกอกพัฒนา กทม.
10 – 11 ธันวาคม	07.30 น.	งานมหกรรมหนังสือ	อาคารเรียนชั้น 2
11 ธันวาคม	15.00 น.	ประชุมคุณครู ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น Year 11 (PTC)	ห้องประชุมชั้น 4
11 ธันวาคม	18.00 น.	โชว์ ‘A Night at the Movies’	โรงยิม
13 ธันวาคม	13.00 น.	กิจกรรมงานวันคริสต์มาส	ห้องเรียน/โรงยิม
14 ธันวาคม	08.00 น.	ประชุมครูและผู้ปกครอง (เปิดภาคเรียนที่ 1)	ห้องเรียน
7 มกราคม		เปิดภาคเรียนที่ 2	